
 
 
 
 
 
 

(สรุป) 
รายงาน 

การเดินทางเยอืนเครือรัฐออสเตรเลีย 
นําโดย 

คุณหญงิกัลยา โสภณพนชิ 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย และคณะ 

ระหว่างวนัที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
----------------------------------------- 

 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-ออสเตรเลีย ได้นําคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย รวม ๘ คนเดินทางเยือนเครือรัฐ
ออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเป็นมา 
 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-ออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. James Joseph WISE 
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสแนะนําคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียชุดปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง 
Piccolo โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง และได้กล่าวถึงการทาบทามการเดินทางเยือนเครือรัฐ
ออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของคณะกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ต่อมาสํานักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทย ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ความว่ารัฐสภาออสเตรเลียยินดีต้อนรับการเดินทางเยือนของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
ออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ในช่วงสัปดาห์จากวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยรัฐสภาออสเตรเลียจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย คือ ค่าที่พักและค่ายานพาหนะภายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ได้มีหนังสือตอบรับการเดินทางเยือนในระหว่างวันที่ ๑๗-
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย โดยคณะประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จํานวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ติดตามคณะ จํานวน ๒ คน 
  

/กลุ่มงาน... 
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 กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้ประสาน
กําหนดการเดินทางเยือนดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่
ประจํานครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 
 
วัตถุประสงค์ของการเยือน 
 ๑. เพื่อส่งเสริม และกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภา
ออสเตรเลีย  
  ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภากับรัฐสภา
ออสเตรเลีย  
 ๓. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
ปัญหาดินเค็ม 
 
องค์ประกอบคณะ 

๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (ส.ส.)  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 

๒. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ (ส.ว.) รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 

๓. นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ (ส.ส.) เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 

๔. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ (ส.ส.) กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 

๕.  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ (ส.ว.) กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 

๖. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล (ส.ว.) ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 

๗. นางสาวศิริพร กรอบทอง  -  นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
     กลุ่มงานพิธีการทูต 
     สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

   - เลขานุการคณะ 

๘. นางสาววรัญญา  จิรางกูร  -  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
      กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
      สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
      สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

    -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 

 
 

/กําหนด... 
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กําหนดการเยือน 
 วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๒๐ นาฬิกา คณะได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเพื่อไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๔๗๕ และเดินทาง
ถึงท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ในการ
นี้ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ประจํานครซิดนีย์ และนายจีระศักด์ิ ป้อมสุวรรณ กงสุลประจํานคร
ซิดนีย์ พร้อมด้วย นาย Andrew Templeton ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์และประชาคมระหว่าง
ประเทศ รัฐสภาออสเตรเลีย ได้ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ นคร
ซิดนีย์ 
 

 
 
 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ โดยมีผู้ให้การ
ต้อนรับ ได้แก่  
 - ศาสตราจารย์ Anton McLachlan ผู้อํานวยการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ สํานักรอง
อธิการบดี (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยซิดนีย์  
 - ศาสตราจารย์ Tony Vassallo ผู้อํานวยการด้านการพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืน วิทยาลัยเคมี 
 - Dr. Brenda Kranz ผู้จัดการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สํานัก
รองอธิการบดี (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 
 - Dr. Gavan Butler รองศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
 - Ms. Louise Freckleton ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สํานักงานสุขภาพ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 
 

 ศาสตราจารย์ Anton McLachlan กล่าวต้อนรับคณะและแนะนําบุคคลผู้เข้าร่วมซึ่งมาจาก
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ พร้อมกับกล่าวว่าประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยถือเป็นกลุ่ม
ประเทศที่เครือรัฐออสเตรเลียให้ความสําคัญอย่างมาก 
 

/คุณหญิง... 
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 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวแนะนําคณะ
ผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย และกล่าววัตถุประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้ กลุ่มมิตรภาพฯ ซึ่งมา 
ในนามของประธานรัฐสภาไทยขอขอบคุณที่ ให้การต้อนรับในวันนี้ จากการที่ ไ ด้ประสานกับสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในเครือรัฐออสเตรเลียที่
เจริญก้าวหน้าและน่าสนใจให้ศึกษา โดยเฉพาะพลังงานทางเลือก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งฝ่าย
ออสเตรเลียมีการดําเนินการอย่างมากมาย 

 Dr. Brenda Kranz ได้กล่าวถึง มหาวิทยาลัยซิดนีย์มีข้อตกลง (Agreement) กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ๑๐ แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีโครงการความร่วมมือลุ่มน้ําโขงด้านกฎหมาย 
โครงการด้านประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

 ศาสตราจารย์ Tony Vassallo ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยซิดนีย์จะจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Studies) ระหว่างวันอังคารที่ ๒๒-วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 
ระหว่างสัปดาห์อีสเตอร์ซึ่งเป็นหลังสงกรานต์และเป็นช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั่วโลก ซึ่ง
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ได้จัดขึ้นทุก ๓ ปี ณ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย  

 Ms. Louise Freckleton กล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นประเด็นสําคัญ 
ซึ่ งมหาวิทยาลัยซิดนี ย์ ไ ด้มี โครงการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่ ง  เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ได้จัดสัมมนาร่วมกับโรงพยาบาล 
ศิริราชโดยให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
แพทย์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือที่ผ่านมาแล้วประสบความสําเร็จอย่างดี 

 Dr. Gavan Butler กล่าวถึงพลังงานทางเลือก ซึ่งปัจจุบันเครือรัฐออสเตรเลียพยายามคิดค้นหา
แหล่งที่หลากหลาย เช่น พลังงานลม ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ไม่สามารถทํานายล่วงหน้าได้ 

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย  กล่าวว่า ประเทศไทยโดยการริ เริ่มของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการใช้พลังงานชีวภาพซึ่งได้ผลดีเป็นพิเศษ สําหรับพลังงานลมยังไม่ได้ผลดี
เท่าออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามก็ได้พยายามใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน  ซึ่งพลังงาน
แสงอาทิตย์กําลังเป็นที่สนใจทั่วโลก เห็นได้จากประเทศเยอรมนีได้พยายามจะลดพลังงานนิวเคลียร์และหันมา
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือประเทศจีนที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทําเครื่องปรับอากาศในบ้านเรือนซึ่ง
น่าสนใจมาก 

/รองศาสตราจารย์... 
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 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวว่า ในประเทศไทยนักศึกษามีการทําวิจัยด้านพลังงานอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับทรัพยากรในท้องถิ่นที่จะเอื้ออํานวย เช่น ภาคใต้ของประเทศไทยมียางพารา น้ํามันปาล์ม 

 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้
ถามเรื่องการเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) 

 ศาสตราจารย์  Anton McLachlan ไ ด้ กล่ า ว ว่ าก า ร เ ก็ บภาษี ภ าษี ก า รปล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) เป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งสร้างความแตกแยกทางการเมือง 
ออสเตรเลียเป็นประเทศล่าสุดที่เก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเรื่อง
สําคัญต่ออนาคตของประเทศ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรับมือกับปัญหาโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก ผู้ปล่อย
มลพิษรายใหญ่ เช่น เหมือง ต่างคัดค้านอย่างหนักและไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของการลงทุนในภาคพลังงาน 

 หลังจากนั้น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้มอบของ 
ที่ระลึกแก่คณะผู้ให้การต้อนรับ และคณะผู้ให้การต้อนรับได้มอบหนังสือ Into the Light 150 Years of 
Cultural Treasures at the University of Sydney และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียได้
เยี่ยมชมบริเวณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ โดยเข้าเยี่ยมชมบริเวณ ห้องประชุม และพิพิธภัณฑ์ Nicholson  

 มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและพิเศษสุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ก่อต้ังขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๕๐ (พ.ศ. ๒๓๙๓) มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลีย และเป็น
สมาชิกกลุ่มแปด (Group of Eight) ซึ่งเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยด้านการสอนและวิจัยของออสเตรเลียโดยมี
โครงการงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยซิดนีย์และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วย  

 มหาวิทยาลัยซิดนีย์เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา ๑๖ คณะ โดยต้ังอยู่ตามวิทยาเขตแปดแห่ง 
ได้แก่ คณะเกษตรกรรมอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมการออกแบบและการวางแผน 
คณะศิลปกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะดนตรี คณะพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ คณะเภสัชกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ และคณะทัศนศิลป์ ทั้งนี้ ภายในมหาวิทยาลัยซิดนีย์มีแหล่งทรัพยากรด้านวิชาการและการสอน
รวมถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และงาน
วิจัยค้นคว้าที่ทันสมัยที่สุด และมหาวิทยาลัยยังเป็นผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อการวิจัยค้นคว้ารายใหญ่ที่สุดราย
หนึ่ง  บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์จํานวนมากได้ดํารงตําแหน่งหน้าที่สําคัญและทรงอิทธิพล ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก 



๖ 

 

  

  

  

/เวลา ๑๘.๐๐... 
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 เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ประจํานครซิดนีย์ เป็นเจ้าภาพงาน
เลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย และ
คณะ ณ ร้านอาหาร Capital Thai ถนน Campbell นครซิดนีย์ 
 

  
 
 

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชม Sydney Opera House โดยมี Mr. Ralph 
Bott เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและความสัมพันธ์กับชุมชนให้การต้อนรับและนําชมสถานที่ 
 

 Sydney Opera House เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
ออสเตรเลีย ต้ังอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ออกแบบโดย
สถาปนิก ยอร์น อุตซอน (Jorn Utzon) ชาวเดนมาร์ก โดยเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ Sydney 
Opera House ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ Sydney Opera House เป็น
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในเรื่องการออกแบบ ที่มหัศจรรย์ของโลกมีลักษณะที่โดดเด่นโดยยื่นออกไปในอ่าว 

/ Sydney... 
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Sydney harbor ทําให้อาคารสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและอยู่ในมุมที่สวยที่สุดเพราะมีสะพาน Harbor 
Bridge และทัศนียภาพของย่านธุรกิจในนครซิดนีย์ เป็นฉากหลัง ภายในโรงละครสามารถรองรับรอบการแสดง 
๓,๐๐๐ งานตลอดทั้งปี โดยเปิดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ทุกวัน ยกเว้นวันคริสต์มาส และ วัน Good Friday 
 

  
 

  
 

 
 

----------------------------------------------- 

/เวลา ๑๒.๓๐... 
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 เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะฯ ได้พบปะสนทนาและรับประทานอาหารกลางวัน (working 
lunch) กับสมาชิกสภาธุรกิจออสเตรเลีย-ไทย ได้แก่ Ms. Tamerlaine Beasley ประธานสภาธุรกิจ
ออสเตรเลีย-ไทย และคณะ ณ ห้อง Meeting Room ๒ โรงแรมเรดิสัน ซิดนีย์ 
 

  
 

  
 

--------------------------------------------- 
 
 เวลา ๑๕ .๒๐ นาฬิกา  คณะฯ  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนครซิดนี ย์ เพื่อไปยัง 
กรุงแคนเบอร์รา โดยเครื่องบินของสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF ๗๗๑ และเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์รา 
เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา ในการนี้นายศักด์ิศรี พรหมโยธี อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางสาวธัชพร สุนทราจารย์ 
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา รอให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน  
กรุงแคนเบอร์รา 
 

 เวลา ๑๗ .๔๕ นาฬิกา คณะฯ ได้เยี่ยมคารวะ นาย John Hogg ประธานวุฒิสภา และ  
นาย Peter Slipper ประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ Speaker’s Suit อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา 

/สรุปสาระ... 
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สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 นาย Peter Sliper ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนาย John Hogg ประธานวุฒิสภา ได้ให้
การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับคณะฯ หลังจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวต้อนรับคณะกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ความว่าออสเตรเลียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด
ซึ่งแสดงออกในรูปแบบการมีค่านิยมและประสบการณ์ร่วมกัน ในการพบกันวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างรัฐสภาออสเตรเลียกับรัฐสภาไทย  

 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวขอบคุณที่
ต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่น โดยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเยือนอาคารรัฐสภาในวันนี้ ในครั้งนี้ได้มาในฐานะผู้แทน
ของประธานรัฐสภาไทย และถือเป็นการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
ออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่จัดต้ังกลุ่มมา ๑๙ ปี ดังนั้นคณะฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและเห็นด้วย
กับที่ท่านได้กล่าวมาว่าการพบกันครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ปัจจุบันกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียเป็นที่สนใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยมีผู้สมัครเป็น

/สมาชิก... 
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สมาชิก จํานวน ๑๐๕ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๘๑ คน และสมาชิกวุฒิสภา 
จํานวน ๒๔ คน  

 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวว่า ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจจัดโครงการการศึกษา โครงการวิจัยร่วมกัน ปัจจุบันนักเรียนไทยนิยมเดินทาง
มาศึกษาต่อในระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียจํานวนมาก คนไทยคุ้นเคยกับชาวออสเตรเลียและมีศักยภาพ
ในการวิจัย เรียนรู้ 

 นาย John Hogg ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ได้ทราบมาว่ามีนักเรียนไทยมาศึกษาต่อใน
ออสเตรเลียจํานวนมากโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นหน่วยงานสําคัญที่ช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี 

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย กล่าวว่า ตนเองได้ทํางานในมหาวิทยาลัยเป็นเวลานาน นักศึกษาได้สนใจทํางานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย แต่ไม่มีนักศึกษาออสเตรเลียมาศึกษาในประเทศไทยมากนัก ดังนั้น การมีงานวิจัย
ร่วมกันจึงเป็นโอกาสสําคัญ อาจทําการวิจัยร่วมโดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ ดังนั้นหาก
นักศึกษาออสเตรเลียได้มาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสดี ซึ่งตนเองเคยได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยออสเตรเลียในการทําวิจัยด้วยเช่นกัน 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวว่า ออสเตรเลียได้ผลักดันให้มีทุนการศึกษาแก่ประเทศไทย
และนักศึกษาออสเตรเลียมาศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งจะส่งเสริมให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

 ประธานวุฒิสภา มีความคิดเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาในอนาคต ประเทศ
ไทยก็เป็นแหล่งการศึกษาสําคัญของภูมิภาค สําหรับออสเตรเลียยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เป็น
ความสัมพันธ์ทางการศึกษา 

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย กล่าวถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ ว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านพลังงานของออสเตรเลีย ซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างมาก 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่กําลังคิดค้นพัฒนาพลังงานชีวภาพมาเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน
ประสบผลดีเช่นกัน 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร สอบถามสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย 

/ประธาน... 
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 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ช้ีแจงว่า หลังการประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) เมื่อ ๒ 
ปีที่แล้ว มีเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งน่ายินดีที่ได้รับทราบจากสภาธุรกิจออสเตรเลีย-ไทย ว่าไม่
ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของนักธุรกิจทั้งสองประเทศ 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าการเมืองไทยกับการเมืองออสเตรเลียมีความน่าสนใจ
เช่นเดียวกัน 

 จากนั้น นาย Peter Sliper ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนาย John Hogg ประธานวุฒิสภา 
ได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ํา  

------------------------------------------- 
 
 ณ House of Representatives Alcove อาคารรัฐสภากรุงแคนเบอร์รา นาย John Hogg 
ประธานวุฒิสภา และ นาย Peter Slipper ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็น
เกียรติแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชและคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ภายในงาน 
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้มอบของที่ระลึก คือ กรอบรูปช้างไม้นูนสีเขียวแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
กรอบรูปเรือสุพรรณหงส์ให้แก่ประธานวุฒิสภา โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาได้มอบของ
ที่ระลึกแก่คณะฯ คือ Cufflink และเข็มกลัด  
 

  

/วันพุธ... 



๑๓ 

 

  
 
 
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เข้าพบปะสนทนากับ 
คณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ณ Committee Room 1R5 อาคาร
รัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา โดยมี นาย Tony Zappia ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะให้การต้อนรับ 
 

  
 

สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 นาย Tony Zappia MP ประธานคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย และแนะนํา
คณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและมนุษย์สภาผู้แทนราษฎรว่ามีขอบเขตการ
ดําเนินงานและบทบาทเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล โดยคณะกรรมาธิการจะทําการตรวจสอบแล้วรายงานต่อ
รัฐสภา จากนั้นจะนําเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะตอบสนองต่อข้อคิดเห็นที่เสนอไปต่างๆ กัน เครือรัฐ

/ออสเตรเลีย... 



๑๔ 

 

ออสเตรเลียให้ความสําคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างมาก เป็นประเด็นสําคัญที่มีการ
พิจารณากันในรัฐสภาปัจจุบันนี้ จากนั้นขอให้คณะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน 

 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์ ที่ได้สละเวลาให้ได้พบปะสนทนาในวันนี้ โดยตนเองรู้สึกช่ืนชมการดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศของออสเตรเลีย รัฐสภาไทยก็ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อมวลมนุษย์
ด้วยเช่นกัน สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยมีคณะกรรมาธิการ จํานวน ๓๕ คณะ วุฒิสภามี จํานวน ๒๒ 
คณะ แต่ยังไม่มีคณะกรรมาธิการที่ดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีสภาพภูมิ
ประเทศคล้ายคลึงกัน มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีแนวชายฝั่งที่ยาวกว่า ๒,๐๐๐ กิโลเมตรเช่นเดียวกัน 
แต่ประเทศไทยยังไม่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการบรรเทาภัยจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
มากนัก เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทราบว่าเครือรัฐออสเตรเลียประสบความสําเร็จอย่างมากในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ดังนั้นตนและคณะฯ จึงอยากเรียนรู้จากฝ่ายออสเตรเลียรวมทั้งเรื่องการคํานวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
การเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) 

 นาย Tony Zappia ประธานคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ กล่าวว่า จะได้มอบหมายเลขานุการคณะกรรมาธิการส่งมอบรายงานการดําเนินงานของรัฐสภา
ออสเตรเลียเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่คณะฯ ได้ทราบข่าวอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่ง
น่าจะเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ส่งผลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก นครเมลเบิร์นได้
ประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งมานาน ๑๐ ปี ในขณะที่ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียได้ประสบปัญหา
อุทกภัย ออสเตรเลียได้ฟื้นฟูพลังงานอีกร้อยละ ๒๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งออสเตรเลียสนใจการใช้พลังงาน
ลมโดยมีโครงการพลังงานลมขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคการใช้ไฟฟ้า  

 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือก ประเทศไทยมีความพยายามจะใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Energy) แต่ปัจจุบันประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้มากและยังมีราคาแพง ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานชีวภาพโดยปรับประยุกต์จากสิ่งที่มีในท้องถิ่น สอดคล้องกับการดําเนินวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตลอดมา แม้ว่าประเทศไทยจะ
เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งก็ตาม 

 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย สอบถามถึงโครงการ Pilot Project 
ของออสเตรเลียที่ต้องการให้ชาวนามีที่ดินทํากิน โครงการนี้ประชาชนรู้วิธีอยู่แล้ว แต่อยากทราบถึงการบริหาร
จัดการว่ามีวิธีการอย่างไร 

 นาย Tony Zappia ตอบว่าต้องพูดคุยทําความเข้าใจกับประชาชน 

/ประธาน... 



๑๕ 

 

 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย กล่าวว่า ต้องให้การศึกษาแก่ประชาชน 
ปฏิบัติให้เห็นและเข้าถึงประชาชนซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้อง 

 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา ได้กล่าวเสริมว่า ตนมีความ
ยินดีที่ได้เข้ามาพบปะสนทนาในวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตน่าจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เป็นอย่างดี และยังจะได้เผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งรัฐสภาและรัฐบาล หาก
มีสิ่งใดที่จะดําเนินการให้เป็นประโยชน์ได้ก็ยินดีสนับสนุนอย่างยิ่ง 

 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ถามว่า มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 นาย Tony Zappia กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเห็นด้วย แต่จะมีความคิดเห็นต่างกันในวิธีการ
ดําเนินการบ้างเท่านั้น 

 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียและสมาชิกวุฒิสภา ได้
สอบถามว่ามีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายการเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) บ้าง
หรือไม่ 

 นาย Tony Zappia กล่าวว่า การเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) เป็น
ประเด็นที่สร้างความแตกแยกอย่างมาก นายกรัฐมนตรีขณะหาเสียงสัญญากับประชาชนว่าจะไม่ผ่านกฎหมาย
นี้อย่างแน่นอน แต่ในที่สุดก็ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย ที่จะมีผลต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยให้
เหตุผลว่ามีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศ ทั้งนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ๖๓ คัดค้านการเก็บภาษีดังกล่าว 
รวมทั้งผู้ปล่อยมลพิษรายใหญ่ๆ  

-------------------------------------------- 
 

 ต่อมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เข้าพบปะสนทนา
กับ คณะกรรมาธิการร่วมด้านต่างประเทศ การทหารและการค้า โดยมี Hon. Michael Danby ประธาน
กรรมาธิการฯ ให้การต้อนรับ 
 

/สรุปสาระ... 



๑๖ 

 

  
 

  
 

 
 

สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 นาย Michael Danby MP ประธานคณะกรรมาธิการร่วมด้านการต่างประเทศ การทหาร
และการค้า ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย และเอกอัครราชทูตไทย

/ประจํา... 



๑๗ 

 

ประจํากรุงแคนเบอร์รา และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ออสเตรเลียและประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนาน หลังจากนั้นได้แนะนําคณะกรรมาธิการร่วมด้าน
การต่างประเทศ การทหารและการค้า ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๓๔ 
คน โดยมีคณะอนุกรรมาธิการย่อย ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการการทหารและความมั่นคง คณะ 
อนุกรรมาธิการการต่างประเทศ คณะอนุกรรมาธิการการค้า และคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวว่าในฐานะกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ขอขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการร่วมด้านการต่างประเทศ การทหารและ
การค้า และคณะ ที่สละเวลามาพบปะสนทนาในครั้งนี้ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งในการเดินทางเยือนครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาอย่างละ ๓ ท่าน และยังมีเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลียร่วม
พบปะสนทนาครั้งนี้ด้วย ตนและคณะได้รับการต้อนรับที่ดีต้ังแต่เดินทางถึงออสเตรเลียเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะฯ ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ได้พบปะกับสมาคมธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย และเมื่อคืน
นี้คณะฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ําโดย นาย Peter Sliper ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ นาย John 
Hogg ประธานวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ การเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Tax) ซึ่งทราบว่าออสเตรเลียจะนํา
กฎหมายนี้ออกใช้ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้ เรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่น่าสนใจ  

 รัฐสภาไทยไม่มีคณะกรรมาธิการร่วมที่เป็นถาวรเช่นออสเตรเลีย มีเพียงคณะกรรมาธิการร่วม
ที่ต้ังขึ้นเฉพาะกิจเท่านั้น 

 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา ได้กล่าวว่า รู้สึกช่ืนชมและ
ยินดีที่ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี รัฐบาลของ
ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความช่วยเหลือในหลายด้าน ขณะนี้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น 
รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อกัน สําหรับประเด็นเรื่องพม่า (Mynmar Issue) 
พม่ามีความสําคัญกับประเทศไทยเนื่องจากมีพรมแดนติดกันและมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมา
ยาวนาน ที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการที่ดีของเมียนมาร์ โดยที่ไทยคงจะช่วยเหลือและสนับสนุนในฐานะเพื่อน
บ้านที่ใกล้ชิดต่อไป สําหรับนโยบายด้านการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไทย
ส่งออกสินค้ามากที่สุดเป็นลําดับที่ ๖ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔.๘ ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทย 
ปัจจุบันมีนักลงทุนของไทยเข้ามาลงทุนในออสเตรเลียเป็นจํานวน ๒ เท่า ของนักลงทุนชาวออสเตรเลียใน
ประเทศไทย ทราบว่าการจ้างแรงงานมีฝีมือ (Skill Labour) ยังถือเป็นสิ่งท้าทายสําหรับออสเตรเลียที่จะลงทุน
ในประเทศไทย 

/นาย Michael... 



๑๘ 

 

 นาย Michael Danby MP ประธานคณะกรรมาธิการร่วมด้านการต่างประเทศ การทหาร
และการค้า อยากเห็นรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียปรับระเบียบขอบเขตเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลียให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกับเขตการค้าเสรีออสเตรเลีย-มาเลเซีย หรืออาจจะมากกว่าก็ได้ โดยเฉพาะปีนี้เป็นปี
ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๖๐ ปี หากสามารถปรับปรุงได้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดข้อ
ได้เปรียบอย่างมากต่อฝ่ายไทยและเรื่องอื่นๆ ก็สามารถปรับปรุงได้ง่ายขึ้น 

 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 
สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมาธิการร่วมว่าพิจารณาเลือกอย่างไร 

 Mr. Ken O’Dowd สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกคณะกรรมาธิการร่วมด้านการ
ต่างประเทศ การทหารและการค้า อธิบายว่า กรรมาธิการร่วมประกอบด้วยสมาชิกทั้งสองสภาที่มีความสนใจ
ในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย พร้อมนี้ขอสอบถามว่า
สถานการณ์น้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยบ้างหรือไม่ 

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวว่าประเทศไทย
เป็นที่ต้ังของบริษัทประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปขายทั่วโลก โรงงานหลายแห่งได้รับผลกระทบจากภัย
น้ําท่วม แต่ปัจจุบันนี้ได้ฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รัฐบาลปัจจุบัน
มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่น่าจะส่งเสริมให้มีมากขึ้น ทั้งความร่วมมือด้านการศึกษา การ
บริการขนส่ง การเกษตรกรรมซึ่งสําคัญมาก 

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียได้มอบกรอบรูปเป็นของที่ระลึกแก่ นาย Michael 
Danby MP ประธานคณะกรรมาธิการร่วมด้านการต่างประเทศ การทหารและการค้า 

 
----------------------------------------- 

  
 หลังจากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เยี่ยมชม
อาคารรัฐสภากรุงแคนเบอร์รา  
 

 อาคารรัฐสภา (Parliament House) เป็นอาคารแห่งใหม่ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
ยุโรป เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ นาย 
Mitchell และ นาย Giurgola ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ และสมเด็จพระราชินีอลิซซาเบทที่ ๒ เสด็จมา
ทรงเปิดอาคารรัฐสภาแห่งนี้ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๘๘ ภายในอาคารมีห้องต่างๆ มากถึง ๔,๗๐๐ ห้อง 
พ้ืนที่ใช้สอยกว้างขวางถึง ๒๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีพ้ืนที่ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม แต่ละห้องตกแต่งอย่าง
ทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูง ๘๑ เมตร 
 

/บริเวณ... 



๑๙ 

 

 บริเวณห้องโถงของอาคารรัฐสภามีบันไดสร้างด้วยหินอ่อนโดยเชื่อมต่อกับห้องโถงใหญ่ ห้อง
ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้ตกแต่งเป็นสีเขียวในขณะที่ห้องประชุมของวุฒิสภาได้ตกแต่งเป็นสีแดง 
ระหว่างห้องประชุมของทั้งสองสภาเป็นห้องโถงของสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีการตกแต่งพื้นที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม 
นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีห้องทํางานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วย 
 

  
 

  
 

   

/เวลา ๑๒.๐๐... 



๒๐ 

 

 
 

------------------------------------------ 
 
 เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้พบปะสนทนากับ นาย 
Richard Marles สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ณ ห้อง RG.43  
 

  
 

 
 

/สรุปสาระ... 



๒๑ 

 

 
สรุปสาระสําคัญของการสนทนาได้ดังนี้ 
 นาย Richard Marles เลขาธิการรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับคณะกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบกันในวันนี้  

 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวถึงการเดินทาง
เยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางเยือนของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเฉพาะด้านรัฐสภา  

 เลขาธิการรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ได้สอบถามถึงกําหนดการเยือนและหวังว่าคณะจะได้รับ
ความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่พํานักในออสเตรเลีย 

 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาก ทั้งสองฝ่ายต่างมีสถานเอกอัครราชทูต
ประจําการอยู่ในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแทนส่งเสริมความสัมพันธ์ สําหรับเรื่องการศึกษา
เป็นเรื่องสําคัญมากในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ในปัจจุบันนี้มีโครงการความร่วมมือทาง
การศึกษาร่วมกัน  

  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้กล่าวว่า คณะฯ รู้สึกประทับใจมากต่อการมาเยือน
ในครั้งนี้ โดยได้เรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งมีสิ่งที่คล้ายคลึง
กันและแตกต่างกัน เช่น การเมืองของไทยและออสเตรเลียน่าสนใจและน่าต่ืนเต้นพอกัน ขอขอบคุณสําหรับ
ความช่วยเหลือประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเมื่อปีที่แล้ว 

  นาย Richard Marles เลขาธิการรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงการมาเยือนของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้รับทราบว่าพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาก็จะเสด็จมาเยือนออสเตรเลียในเร็ววันนี้ พร้อมนี้ขออํานวยพรต่อองค์
พระมหากษัตริย์ของไทยขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  

 ออสเตรเลียให้ความสําคัญกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย เห็นว่ารัฐบาลควร
จะมีความร่วมมือต่อกันอย่างใกล้ชิด 

 เนื่องจากมีภารกิจในการประชุมสําคัญ จึงต้องขออภัยที่ต้องยุติการสนทนาไว้แต่เพียงเท่านี้ หวัง
ว่าจะได้มีโอกาสพบกันอีกในโอกาสหน้า 

/สุดท้าย... 



๒๒ 

 

 สุดท้ายประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลียได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก คือ กรอบ
รูปลายไม้ตุ๊กตาไทยแก่เลขาธิการรัฐสภาด้านการต่างประเทศ 

------------------------------------ 
 
 เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นาย Tony Zappia ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ออสเตรเลีย-ไทย เป็น
เจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย ณ House of Representatives Alcove โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้มอบของที่ระลึก
แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ออสเตรเลีย-ไทย และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ออสเตรเลีย-ไทย ได้มอบหนังสือ 
Parliament House Canberra a Building for the Nation 
 

  
 

------------------------------------------------ 
 

 หลังจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เข้า
สังเกตการณ์การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมของวุฒิสภา ในช่วงตอบข้อซักถาม (Question 
Time) รัฐสภาออสเตรเลียได้จัดให้คณะฯ เข้าไปนั่งชมการประชุมทั้งสองสภาในระยะใกล้ชิด และมีการกล่าว
ต้อนรับคณะฯ โดยประธานในการประชุม 

------------------------------------------- 
 
 เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน
สงครามออสเตรเลีย 
 

 อนุสรณ์สถานสงคราม War Memorial ต้ังอยู่บนถนน Anzac Parade กรุงแคนเบอร์รา โดย
อนุสรณ์สถานเปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ. ๒๔๒๔) เป็นอนุสรณ์สถานสําหรับรําลึกถึงทหารผู้ 

/รับใช้ชาติ... 



๒๓ 

 

รับใช้ชาติในสงครามโลกครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภายในอาคารมีห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อาวุธ หอ
แสดงภาพเกี่ยวกับสงคราม ห้องจําลองสมรภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ห้องฉายภาพยนตร์ 
 

 
 

  
 

-------------------------------------------- 
 
 เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา เป็น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ําเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
ออสเตรเลีย ณ ร้านอาหาร Ruby Chinese ถนน Woolley กรุงแคนเบอร์รา โดยประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลียได้มอบของที่ระลึกแก่อัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์ราและนางสาวธัชพร สุนทราจารย์ 
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา 
 

/วันพฤหสับดี... 



๒๔ 

 

 
 

  
 

----------------------------------------------- 
 
วันพฤหสับดีที ่๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เยี่ยมชม Talaheni 
Property เพื่อเยี่ยมชมศูนย์วิจัยดิน โดยมีนาย John Ive เจ้าของ ให้การต้อนรับ 
 

 นาย John Ive และนาง Robyn Ive ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-ออสเตรเลีย ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาดินเค็มโดยเริ่มกล่าวถึงพื้นที่ประเทศออสเตรเลีย
มากกว่า ๕.๕ ล้านเฮกตาร์ เป็นพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากปัญหาพื้นที่ดินเค็ม เป็นที่คาดการณ์ว่าถ้ายัง
เกิดปัญหานี้พ้ืนที่ดินเค็มจะขยายตัวเป็น ๑๗ ล้านเฮกตาร์ภายใน ๕๐ ปี ปัญหานี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวซึ่งรวมถึง
ปัญหาคุณภาพน้ําลดลงซึ่งเป็นการสูญเสียพ้ืนที่การผลิต โดย ชาวออสเตรเลียได้ต่ืนตัวที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสืบหาสาเหตุของปัญหาดินเค็ม เนื่องจากถ้าปัญหาดินเค็มไม่สามารถควบคุมได้ ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่า
จะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อพื้นที่ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและพื้นที่ในเมืองด้วย 
 

/นาย John Ive... 



๒๕ 

 

 นาย John Ive เป็นผู้ริเริ่มสืบหาสาเหตุของปัญหาดินเค็ม ปัจจุบันเป็นเจ้าของที่ดินชื่อ Talaheni 
ต้ังอยู่ในหุบเขา Yass รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยทํางานกับศูนย์วิจัยพลังงาน CSIRO และได้ทํางานร่วมกับเกษตรกร
เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยทดสอบในพื้นที่อ่างเก็บน้ํา Murray-Darling เขาได้ทํางานในหลายพื้นที่ทั่ว
ออสเตรเลียโดยศึกษาร่วมกับเจ้าของที่ดินและผู้จัดการ เขากล่าวว่า หุบเขา Yass รัฐนิวเซาท์เวลส์เป็น
ศูนย์กลางพื้นที่ดินเค็มของออสเตรเลียซึ่งตนได้รับคําแนะนําให้ซื้อที่ดินนี้ เขาจึงได้ซื้อในปี ค.ศ. 1980 หลังจาก
นั้นจึงเรียกที่ดินแห่งนี้ว่า Talaheni เป็นภาษาอารบิก แปลว่า การรอ พ้ืนที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ดินเค็มแห้งแล้ง โดย
มีทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีการกัดกร่อนเป็นพื้นที่กว้างขวาง 
 

 นาย John Ive ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่การเกษตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการพื้นที่ดินเค็ม
ที่แห้งแล้ง โดยเริ่มจากสร้างทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีการปรับความเป็นกรดในพื้นดิน มีการปลูกต้นไม้ประจําท้องถิ่น ซึ่ง
ขึ้นได้ยาก มีการสร้างเครื่องมือตรวจสอบเพ่ือเช็คความลึกและระดับดินเค็มของน้ําใต้ดิน มีการวัดระดับดินเค็ม
ในเขื่อนเพื่อระบุความเสี่ยง มีการผสมพันธ์ุสัตว์เพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์ที่เลี้ยงและเพื่อกระตุ้นและรักษาปริมาณ
น้ําฝนที่ตกลงมา มีการปลูกผักแบบผสมเป็นแนวระเบียงเพื่อช่วยสกัดก้ันน้ําใต้ดินและสร้างที่กําบังลมผลลัพธ์ที่
ได้ คือ ระดับดินเค็มในน้ําใต้พ้ืนดินลดลงอย่างมาก และทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
 

 ในการบรรยายครั้งนี้ นาย John Ive ได้สาธิตเครื่องมือการวัดระดับดินเค็มแก่คณะฯ ด้วย 
นอกจากนี้ฝ่ายออสเตรเลียได้สนใจทําข่าวเกี่ยวกับการศึกษาดูงานพื้นที่ดินเค็มของคณะฯ จึงได้สัมภาษณ์
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย และคณะฯ เพื่อนําเสนอต่อไป 
 

 สุดท้าย ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้ขอขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่นาย 
John Ive และนาง Robyn Ive 
 

  
 

/ต่อมา… 



๒๖ 

 

  
 

  
 
 ต่อมา เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ  
ไทย-ออสเตรเลียได้มอบของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา 
 

 
 

/เวลา... 



๒๗ 

 

  
 
 เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ออกเดินทางจากกรุงแคนเบอร์รา โดยเครื่องบินของสายการบิน 
แควนตัส เที่ยวบินที่ QF ๘๑๕ และเดินทางถึงนครเมลเบิร์น เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา 
 
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เข้าฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลีย ณ นครเมลเบิร์น โดยมี Mr. Chris Phillips ผู้จัดการฝ่ายการค้าและ
ยุทธศาสตร์ให้การต้อนรับ 
 

 ผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลีย คือ องค์การอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลีย ที่มีความสัมพันธ์
กันของภาคการผลิต ภาคเกษตรกรที่มีบทบาททางการเมือง และภาคบริการ ซึ่งผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลียได้
เน้นสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภคเป็นสําคัญ จึงนํามาสู่งานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม และการต่อ
ขยายกําไรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม การพัฒนาตลาดภายในประเทศ การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

 ปัจจุบันออสเตรเลียมีการผลิตของผลิตภัณฑ์นมได้ประมาณ ๙.๕ พันล้านลิตร มาจาก ๖,๙๐๐ 
ฟาร์ม ขนาดของฟาร์มโดยเฉลี่ยเลี้ยงวัวได้ ๒๓๐ ตัว โดยมีพ้ืนที่เฉลี่ย ๕,๗๐๐ ลิตรต่อวัว ๑ ตัว อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นมเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่อันดับ ๓ ของออสเตรเลีย โดยได้ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน 
๔๐,๐๐๐ คน ตลาดภายในประเทศที่เจริญเติบโต มาจากประชากรที่เพิ่มขึ้น ๑.๕ เปอร์เซ็นต์แต่ละปี และการ
บริโภคต่อหัว คือ ๓๐๐ ลิตร ทั้งนี้อุตสาหกรรมการส่งออกหลักร้อยละ ๔๓ ของผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลีย
ส่งออกมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ร้อยละ ๗๕ ของเกษตรกรผลิตนมออสเตรเลียได้ขายให้กับสหกรณ์และบริษัท
ส่งออก ส่วนอีกร้อยละ ๒๕ ของเกษตรกรได้ขายนมเพื่อการดื่มนม/ตลาดภายในประเทศ 

 การผลิตของผลิตภัณฑ์นมของออสเตรเลียร้อยละ ๙๐ ประกอบด้วยบริษัทผลิตภัณฑ์นม จํานวน 
๖ บริษัท ได้แก่ 

/๑. สหกรณ์... 



๒๘ 

 

๑.  สหกรณ์ Murray Goulburn 

๒.  Fonterra Australia 

๓.  Lion 

๔.  Warrnambool Cheese and Butter Factory 

๕.  Bega Cheese Ltd (รวม อุตสาหกรรมนม Tatura) 

๖.  Parmalat Australia  

 ความปลอดภัยของอาหารนมในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยการทํางานของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
นมของรัฐบาลแห่งรัฐ การยืนยัน และการอนุญาต โดยมีกรอบของกฎระเบียบของอาหารนม เกษตรกร
ผลิตภัณฑ์นมทุกคน โรงงาน และการขนส่ง จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล โดยได้รับมาตรฐานการผลิต 
HACCP และการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดจะต้องได้รับประกาศนียบัตรด้านสุขภาพจาก AQIS (Austrlia 
Quarantine and Inspection Service) หรือ กองตรวจและกักกันโรคแห่งประเทศออสเตรเลีย 

 สุดท้าย ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้ขอขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่  
Mr. Chris Phillips 

 

  

/เวลา ๑๒.๐๐... 



๒๙ 

 

 
 

------------------------------------------------- 
 

 เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นาย Bruce Atkinson MLC ประธานสภานิติบัญญัติเป็นเจ้าภาพเลี้ยง
อาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 
ณ ห้องรับรอง รัฐสภาวิกตอเรีย ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้ขอขอบคุณและมอบของที่ระลึก
แก่ประธานสภานิติบัญญัติ คือ ชุดน้ําชาเบญจรงค์ ๑ ชุด โดยประธานสภานิติบัญญัติได้มอบถาดตั้งโชว์ลาย
รัฐสภาวิคตอเรียแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย 
 

  
 
 หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ได้เยี่ยมชม
อาคารรัฐสภาวิกตอเรีย 
 

/เวลา ๒๓.๓๐... 



๓๐ 

 

 
 

  
 

--------------------------------------------- 
 

 เวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ออกเดินทางจากนคร
เมลเบิร์น เพื่อกลับกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๔๖๒ และเดินทางถึง
กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
 
การรับรองและอํานวยความสะดวกต่างๆ  
 ฝ่ายรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คือ ค่าที่พักและค่ายานพาหนะภายใน
เครือรัฐออสเตรเลียสําหรับคณะกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย จํานวน ๖ คน และเจ้าหน้าที่ติดตามคณะ 
จํานวน ๑ คน รวม ๗ คน  
 - โรงแรมที่พักระดับดีมาก ได้แก่ โรงแรม Radisson Blu Hotel Sydney ณ นครซิดนีย์ (๑ คืน) 
โรงแรม Hotel Realm ณ กรุงแคนเบอร์รา (๒ คืน) และโรงแรม InterContinental Melbourne  
The Rialto (๑ คืน)  

/- การจัด... 



๓๑ 

 

 - การจัดยานพาหนะรถยนต์ ได้แก่ การจัดรถมินิบัสขนาด ๒๑ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน ตลอด
ระยะเวลาที่พํานัก ณ นครซิดนีย์ กรุงแคนเบอร์รา และนครเมลเบิร์น 
 - การจัดเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ เส้นทาง ซิดนีย์-แคนเบอร์รา-เมลเบิร์น ฝ่าย
ออสเตรเลียได้รับผิดชอบค่าต๋ัวโดยสารช้ันธุรกิจสําหรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย จํานวน ๖ 
คน และสําหรับเจ้าหน้าที่ติดตามคณะฯ จํานวน ๑ คน รวม ๗ คน  
 - การจัดอาหารสําหรับคณะ ฝ่ายออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ํา
อย่างเป็นทางการแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย จํานวน ๔ มื้อ  
 - ฝ่ายออสเตรเลียได้จัดกําหนดการเข้าเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
ได้แก่ อนุสรณ์สถานสงครามโลก War Memorial และ Sydney Opera House โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนํา
ชมเป็นอย่างดี 
 - ฝ่ายออสเตรเลียจัดเจ้าหน้าที่ติดตามคณะฯ จากรัฐสภาออสเตรเลีย จํานวน ๑ คน ซึ่งเป็นผู้
ประสานงานและติดตามอํานวยความสะดวก โดยติดตามคณะฯ ตลอดระยะเวลาการเยือนครั้งนี้  
 - คณะฯ ได้รับการดูแลอํานวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
ประจําท้องถิ่น โดยสถานกงสุลประจํานครซิดนีย์และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา นอกจากนี้ 
ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทยเป็นอย่างดี 
 
 หากประเมินในภาพรวมแล้ว ถือว่าการให้การรับรองคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
ออสเตรเลียในครั้งนี้ ฝ่ายออสเตรเลียมีการประสานงานจัดกําหนดการอย่างเป็นทางการให้แก่คณะฯ เป็นอย่าง
ดีย่ิง 
 

----------------------------------------------------- 

                                                                                          

                                                                                    
  นางสาววรัญญา จิรางกูร 
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติ 
  กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
  สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ผู้สรุปรายงาน 
  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 


